

Số: /BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Phúc đáp Công văn số 658/TTr-NV1 ngày 16/8/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về việc Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo với các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị và các văn bản pháp luật khác liên quan đến thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo và giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng/đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã và Thành phố, thống nhất với các Sở/Ngành trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Sở nhằm khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo mỗi doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg và các văn bản khác có liên quan đến thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở; các phòng/đơn vị thuộc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình các nội dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản khác có liên quan đến thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 20/CT-TTg và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được thực hiện thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, qua các phóng sự tuyên truyền, báo Quảng Trị, tập

san Khoa học và Công nghệ, Công thông tin điện tử của Sở và thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra...

3. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan thanh tra cấp trên đối với việc thực hiện Chỉ thị

Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 655/TTr-KTXH ngày 12/8/2021 về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; Công văn số 443/TTr-VP ngày 23/7/2019 về việc hướng dẫn vướng mắc trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, qua đó Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện chồng chéo đối tượng, nội dung, thời gian thì điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đoàn thanh tra, hạn chế thanh tra độc lập đối với doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra

Hàng năm theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở có văn bản chỉ đạo các phòng/đơn vị thuộc Sở, các Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã và Thành phố đề xuất những lĩnh vực/nội dung, đối tượng trọng tâm cần phải thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề còn nổi cộm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành, địa phương quản lý để xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trình Giám đốc Sở phê duyệt và gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, rà soát và xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng thanh tra, kiểm tra. Sau khi có ý kiến của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chủ động điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra nhằm xử lý chồng chéo, trùng lặp và trình Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thanh tra

Đối với thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, các Sở/Ngành có liên quan thống nhất về nội dung, đối tượng được thanh tra để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề. Trường hợp qua rà soát thấy nội dung, đối tượng đã được UBND tỉnh giao cho các đơn vị khác chủ trì hoặc các đối tượng đã được các Sở/Ngành thanh tra, kiểm tra thì Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND tỉnh không tổ chức thanh tra, cụ thể:

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 3889/KH-UBND ngày 27/8/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất UBND tỉnh giao nội dung thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch” cho Đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng (thành lập theo Công văn số 2170/UBND-TM ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh) nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và giảm phiền hà cho doanh nghiệp (theo Công văn số 258/SKH-CN-TTra ngày 6/6/2018 V/v thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018 gửi UBND tỉnh).

2. Việc xử lý chồng chéo trong việc thực hiện Kế hoạch thanh tra và trong hoạt động thanh tra

Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nhiều vụ việc chồng chéo, cụ thể:

- Xử lý trùng lặp đối tượng được thanh tra (Theo Quyết định thanh tra số 38/QĐ-SKH-CN ngày 6/3/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về đo lường trong kinh doanh taxi vận tải hành khách): Trong quá trình tiến hành thanh tra, Thanh tra Sở phát hiện 02 đơn vị (Công ty CP Suntaxi tại Quảng Trị, Công ty TNHH MTV TMDV QQ Long Giang) trùng với danh sách đối tượng được kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông. Thanh tra Sở đã chủ động làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cùng phối hợp vào thanh tra, kiểm tra đối với Công ty TNHH MTV TMDV QQ Long Giang đồng thời vào cùng một thời điểm (Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì), riêng Công ty CP Suntaxi tại Quảng Trị thì Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không tiến hành kiểm tra do đó đã giảm thiểu phiền hà, thời gian đối với doanh nghiệp.

- Xử lý trùng lặp đối tượng được thanh tra, một phần nội dung thanh tra trong tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề: Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề KH&CN năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh, nhận thấy nội dung thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch” có trùng lặp đối tượng được thanh tra, một phần nội dung thanh tra với đối tượng, nội dung kiểm tra của Đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng; Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND tỉnh không đưa nội dung thanh tra trên vào Kế hoạch thanh tra chuyên đề mà giao cho Đoàn liên ngành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh.

- Xử lý trùng lặp đối tượng được thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (theo Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được phê duyệt): Thanh tra Sở rà soát có trùng lặp về đối tượng được thanh tra với đối tượng được kiểm tra của Sở Công thương nên chủ động mời Thanh tra Sở Công thương tham gia Đoàn thanh tra (theo Quyết định thanh tra số 48/QĐ-KHCN ngày 13/3/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) do đó Sở Công thương không tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng đã được thanh tra.

- Xử lý việc trùng lặp đối tượng được thanh tra trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 là Công ty CP nước sạch Quảng Trị với đối tượng kiểm tra của

Sở Công thương (*Sở Công thương đã tổ chức kiểm tra Công ty CP nước sạch Quảng Trị về hợp đồng kinh tế trong năm 2019*). Thanh tra Sở đề nghị Giám đốc Sở chuyên Công ty CP nước sạch Quảng Trị vào danh sách đối tượng được thanh tra vào năm 2020.

- Ban hành Văn bản số 379/SKHCN-TTra ngày 13/6/2022 về việc phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra xăng dầu năm 2022 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công thương.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp từ năm 2017 đến nay

Từ năm 2018 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 21 cuộc thanh tra với tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra là 218 đơn vị/cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 173.75 triệu đồng. Trong đó:

- Số cuộc thanh tra theo kế hoạch là: 15 cuộc;
- Số cuộc thanh tra đột xuất là: 04 cuộc;
- Số cuộc thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh là: 02 cuộc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nhìn chung, hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo tuân thủ pháp luật, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm theo đúng nội dung, đối tượng, phạm vi, thời gian thanh tra do đó không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp; đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy sự phát triển về kinh tế- xã hội của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành; giải quyết những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn nội dung, đối tượng được thanh tra có trọng tâm, trọng điểm để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Việc áp dụng quản trị rủi ro trong xác định nội dung, đối tượng được thanh tra, kiểm tra giúp làm giảm số lượng, tần suất các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra; tránh được chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhưng vẫn nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 20/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

- Công tác phối hợp tốt giữa Sở KH&CN với các Sở, Ngành (*các Sở: Công thương, NN&PTNT, Y tế, Tài chính; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Cục QLTT...*), các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN đã làm minh bạch hóa hoạt động thanh tra, giảm được sự chồng chéo, trùng lặp;

nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật.

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được chú trọng quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật về khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ. Kính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh QT;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lâm